



ด่วนที่สุด
ที่ พณ ๐๒๑๓/๓๒๖๐



กระทรวงพาณิชย์

๕๖๓ ถ. นนทบุรี ต.บางกระสอ

อ. เมือง จ. นนทบุรี ๑๑๐๐๐

๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

ความเห็นประกอบเรื่องเพื่อพิจารณา

เรียน เลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี

อ้างถึง หนังสือสำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ด่วนที่สุด ที่ นร ๐๕๐๗/ว(ล) ๒๑๕๘๙ ลงวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๔

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักเลขาธิการคณะกรรมการรัฐมนตรี ขอให้กระทรวงพาณิชย์เสนอความเห็นในส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี เรื่อง การประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ และประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ตามที่สำนักงาน ก.พ.ร. เสนอ เพื่อให้คณะกรรมการรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบ ความละเอียดทราบแล้ว นั้น

กระทรวงพาณิชย์พิจารณาแล้ว ขอเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของคณะกรรมการรัฐมนตรี ดังนี้

๑. เห็นด้วยกับข้อเสนอแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔ เพื่อรองรับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) โดยไม่นำผลการดำเนินงานของส่วนราชการไปจัดประเภทตามเกณฑ์การประเมินในระดับคุณภาพ มาตรฐาน และต้องปรับปรุง รวมทั้งให้หน่วยงานถอดบทเรียนในการบริหารจัดการผลกระทบและการแก้ไขปัญหา ซึ่งจะเป็องค์ความรู้สำคัญในการบริหารจัดการแก้ไขปัญหาในสภาวะวิกฤตอื่นที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

๒. เห็นด้วยกับแนวทางการประเมินส่วนราชการตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ ที่มุ่งเน้นให้กระทรวงมีบทบาทหลักในการพิจารณากำหนดตัวชี้วัดและติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานของกระทรวง และส่วนราชการในสังกัดกระทรวง โดยเฉพาะในประเด็นกลไกการประเมินที่กำหนดให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการกำกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของส่วนราชการในกระทรวง แต่งตั้งโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวง โดยมีปลัดกระทรวงเป็นประธาน มีหน้าที่กำหนดตัวชี้วัด และค่าเป้าหมายให้กับกระทรวง และกรมในสังกัด รวมทั้งติดตามการประเมินผล ซึ่งจะทำให้การกำหนดตัวชี้วัดมีความเหมาะสมสอดคล้องตามภารกิจและสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในช่วงเวลานั้น ส่งผลให้กระทรวงและกรมในสังกัดสามารถขับเคลื่อนนโยบายและการดำเนินงานให้บรรลุเป้าหมาย เป็นไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ อย่างไรก็ตาม การจัดตั้งคณะกรรมการฯ ดังกล่าว อาจเป็นการเพิ่มขึ้นตอนและระยะเวลาใน

การพิจารณากำหนดตัวชี้วัดของส่วนราชการในภาพรวม และอาจส่งผลให้เกิดความล่าช้าในการดำเนินการ สำนักงาน ก.พ.ร. จึงควรมีการกำหนดแผนงานและระยะเวลาการดำเนินงานดังกล่าวให้ชัดเจน เป็นรูปธรรม เพื่อให้ทุกส่วนราชการถือปฏิบัติต่อไป

๓. เห็นด้วยกับการเชื่อมโยงการประเมินส่วนราชการกับการประเมินผลการปฏิบัติงาน รายบุคคลที่ดำเนินการโดยสำนักงาน ก.พ. โดยนำผลการประเมินตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพฯ ไปเป็นส่วนหนึ่งของการประเมินผลการปฏิบัติงานรายบุคคลในระดับหัวหน้าส่วนราชการ (ปลัดกระทรวงหรือเทียบเท่า อธิบดีหรือเทียบเท่า และผู้ว่าราชการจังหวัด) ทั้งนี้ สำนักงาน ก.พ.ร. และสำนักงาน ก.พ. ควรพิจารณากำหนดรูปแบบ (Format) ของการรายงานผลการปฏิบัติราชการให้เป็นรูปแบบเดียวกัน เพื่อลดความซ้ำซ้อนในการปฏิบัติงานของส่วนราชการ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณานำเสนอคณะรัฐมนตรีเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



(นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์

สำนักงานปลัดกระทรวงพาณิชย์

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

โทร. ๐ ๒๕๐๗ ๖๖๓๗

โทรสาร ๐ ๒๕๔๗ ๕๒๕๖